
sþ. 448. Fyrirspurn [220. mál]
til sjávarútvegsráðherra um útflutning á ferskum fiski.

Frá Sighvati Björgvinssyni og Helga Seljan.

Er sjávarútvegsráðherra reiðubúinn til þess að beita sér fyrir því að komið verði í veg
fyrir að einstök veiðiskip selji meiri hluta fiskafla síns ferskan til útlanda?


